



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่
ตำบลชุมแสงสงคราม ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองพยอม บ้านตระแบกงาม (หมู่ที่ 4 บ้านหนองพยอม-หมู่ที่ 1 บ้านบางบัว) ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เลขที่เอกสาร E1/2558 งบประมาณ 14,006,000.-บาท (-สิบสี่ล้านหกพันบาทถ้วน-) ราคาากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างฯ ครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,837,000.- บาท (-สิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ราคาากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคาากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีเครื่องมือ เครื่องจักรมาแสดงว่าสามารถทำงานได้จริงมีผลงานก่อสร้างประเภทถนนกึ่งงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,534,800.-บาท (-ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ

7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-Government Procurement (e - GP)

8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระตามประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.0๐ น. ถึง เวลา 12.00 น. โดยพร้อมกัน ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม

หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ตามวันและเวลา ที่กำหนดไว้ดังกล่าวให้ถือว่าท่านเข้าใจในรายละเอียดดีแล้ว

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. 14.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ติดที่ว่าการอำเภอบางระกำ) จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดเสนอราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. 10.30 น. โดย บริษัท บีเอสโดเมนชั่น จำกัด 59/15 อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้น 4 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-259078

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 10,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ถนนบางระกำ สุขชัย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.pitloklocal.org และ www.chumsangsongkram.go.th/ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๙๙๑๐๗๙ ต่อ ๑๐๔ และโทรสาร ๐๕๕-๙๙๑๐๘๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)



(นายฉลาด ยังเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม

